



RỒI NGÀY SẼ QUA

NHẠC : VÕ TÁ HÂN

THƠ : NGUYỄN LƯỢNG

Nhịp nhàng

The musical score is written in treble clef with a 2/4 time signature. It consists of seven lines of music, each with a key signature (Am, G, C, F, Dm, E, Am, Dm, G, C, F, Dm, Am, Dm, G, C) and corresponding lyrics. The lyrics are: 'Người cùng ai chia từng ngày tháng qua Đời phiêu lãng theo thời gian cuốn trôi Mua rồi mãi buồn với bao tháng năm Đánh mất tình rồi đôi mắt ngó theo Người về đâu ới người về nơi đâu Chiều nơi đây như chiều xưa nắng phai Mây lơ lửng bay về bên triền núi Gió cuốn mây rồi cây lá xót đau Ôi tình yêu người ru tôi mãi khó Bao ngày qua buồn theo những tháng năm Trong môi'.

1 Người cùng ai chia từng ngày tháng qua Đời phiêu

4 lãng theo thời gian cuốn trôi Mua rồi mãi buồn với bao tháng

7 năm Đánh mất tình rồi đôi mắt ngó theo Người về

10 đâu ới người về nơi đâu Chiều nơi đây như chiều xưa nắng

13 phai Mây lơ lửng bay về bên triền núi Gió cuốn

16 mây rồi cây lá xót đau Ôi tình yêu người ru tôi mãi

19 khó Bao ngày qua buồn theo những tháng năm Trong môi

© 1994 by EASTERN MUSIC. All rights reserved.



F Dm Dm

22 mòn còn đầu câu hẹn ước Chồng chất trong đời làm lỗi ăn

D#7 Am Dm

25 nân Cho dù chẳng còn đôi tay ôm ấp Cùng còn

G C F

28 lại một đời vui giấc mơ Yêu người rồi làm sao vui nổi

Dm E Am

31 nhò Quên người thật lòng mình chẳng muốn xa Tình cho

Dm G

34 nhau chưa đây tình đã với Người chưa đến sao dường như quá

C F Dm

37 xa Bờ bên kia vẫn còn ai ngóng trông Bài ca

E Am

40 nào như lời tôi mãi ru Người bên tôi chưa một ngày êm

Dm G C

43 mơ Người quên tôi thêm một ngày gió thưa Làn mây

F Dm E Am

46 trắng xin hãy thêm chút nắng Còn sót lại rồi ngày sẽ qua đêm

Sheet Rồi ngày sẽ qua, file .PDF

"1. Người cùng ai chia từng ngày tháng qua"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Rồi ngày sẽ qua của tác giả Võ Tá Hân đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Rồi ngày sẽ qua
- Tác giả: Võ Tá Hân
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/4884-roi-ngay-se-qua>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com